

Số: /CV-UBND
V/v Chăm sóc và quản lý
sâu, bệnh hại trên cây Lúa
giai đoạn đầu đẻ nhánh.

Cẩm Châu, ngày tháng 02 năm 2022

Kính gửi: Các ông trưởng thôn trên địa bàn xã

Hiện nay, thời tiết về đêm và sáng sớm có mưa phùn đến mưa nhỏ, trời rét đậm, nhiệt độ thấp, có sương mù dày; trưa nắng nhẹ, khô hanh. Xen kẽ một vài ngày có mưa rào. Nhiệt độ trung bình 19,50C; Độ ẩm trung bình 79,5%. Cây lúa đang ở giai đoạn bén rễ hồi xanh – đẻ nhánh. Để đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt Trung tâm DVNN huyện hướng dẫn một số biện pháp chăm sóc và quản lý sâu, bệnh hại giai đoạn đầu đẻ nhánh như sau:

1. Chăm sóc cây lúa giai đoạn đầu đẻ nhánh Để giúp cây lúa đẻ nhánh khỏe, tập trung và tăng tỷ lệ nhánh hữu hiệu nhằm đạt năng suất cao nhất thì ngay từ đầu vụ cần tập trung làm tốt một số việc sau đây:

+ Cây dặm: Tiến hành dặm những khoảng lúa chết do rét hoặc khoảng mất trống để đảm bảo mật độ.

+ Chế độ dinh dưỡng: Tất cả các trà lúa đều phải bón thúc sớm, tập trung, không bón phân nhiều lần đặc biệt là bón đạm muộn làm cho lúa đẻ nhánh lai rai, sinh ra nhiều nhánh vô hiệu. Nên bón phân chuyên dùng cho cây lúa để bổ sung các chất dinh dưỡng cân đối, cần thiết phù hợp với giai đoạn này của cây lúa giúp lúa đẻ nhánh khỏe, tập trung và hạn chế sâu bệnh hại. Lượng bón thực hiện đầy đủ theo quy trình đã chọn. Song qua theo dõi nhiều năm, hiện tượng thiếu Kali khi lúa chuyển giai đoạn làm đòng trên hầu hết các diện tích trồng lúa của huyện, vì vậy Trung tâm DVNN khuyến cáo bón kết hợp thêm 2-3kg kali đỏ cho lần bón thúc 1. Đồng thời bón thúc lần 1 cho cây lúa phải kết hợp sục bùn, làm cỏ bằng tay giúp cho bộ rễ thoáng khí, cây sinh trưởng thuận lợi. Sục bùn lúc này đất còn mềm dễ làm, giảm công lao động và cỏ mới mọc dễ chết bởi hạt cỏ lúc này đa số chưa nảy mầm sẽ bị vùi sâu. Đồng thời sục bùn giúp cho việc hòa phân và vùi sâu phân vào đất, hạn chế sự bay hơi, rửa trôi các loại phân vô cơ khi bón cho cây, giúp cây lúa sử dụng nguồn dinh dưỡng sớm, kích thích đẻ nhiều nhánh.

Lưu ý không nên bón đạm khi nhiệt độ xuống dưới 15°C.

+ Chế độ nước tưới: Từ sau khi cấy đến lúa đẻ nhánh rộ luôn duy trì mực nước trong ruộng 2-3cm giúp lúa nhanh bén rễ hồi xanh và tạo điều kiện thuận lợi cho cây lúa đẻ nhánh, đồng thời cũng chống rét cho lúa. Khi lúa đạt số nhánh

tối đa thì rút cạn nước, phơi khô mặt ruộng từ 5- 7 ngày, sau đó đưa nước vào nhằm hạn chế quá trình đẻ nhánh của cây lúa.

+ Thường xuyên thăm đồng: Kiểm tra tình hình sâu bệnh hại, phát hiện sớm để có biện pháp phòng trị kịp thời, tránh ảnh hưởng đến năng suất lúa. Lúa vụ xuân đầu vụ thường có một số đối tượng dịch hại cần phải quản lý như sau.

2. Quản lý sâu, bệnh hại

* Đối với ốc bươu vàng:

- Tổ chức bắt, tiêu diệt ốc trên ruộng dẫn nước, trước khi đưa nước vào ruộng.

- Đặt lưới, phen tre chặn ruộng nước vào ruộng, ngăn ốc xâm nhập và bắt ốc dễ dàng. Nên đặt lưới sớm ngay từ đầu vụ đến khi thu hoạch.

- Bắt ốc và ỏ trứng bằng tay vào sáng sớm hoặc chiều mát. Nên bắt ốc sớm và liên tục từ lúc cấy đến 2, 3 tuần sau.

- Đánh rãnh thoát nước (25 x 5 cm) cách nhau 10 – 15m, sử dụng thức ăn như lá khoai, rau muống... dẫn dụ ốc tập trung đến ăn để dễ thu gom bằng tay. - Cắm các cọc tre, sậy ở những chỗ ngập nước, ruộng kênh tưới để thu hút ốc đến đẻ trứng và thu gom dễ dàng. - Hiện nay mật độ ốc bươu vàng đã > 3 con/m², khuyến cáo bà con nhân dân sử dụng một số loại thuốc như: NP Snailicide 7000 WP, DIOTO 250EC, Mối ốc 6GR, Awar 700WP, Osbuvang 80 Wp.. hoặc loại thuốc có hoạt chất Niclosamide để phun trừ. Nếu do ngộ độc hữu cơ: Thì không nên bón thêm đạm hoặc phun thuốc BVTV; Cần tiến hành tháo cạn nước ra khỏi ruộng và phơi ruộng khô 2-3 ngày (nứt chân chim), sau đó đưa nước trở lại ruộng bón thêm 10 - 15 kg vôi bột + 10 - 15 kg phân lân/sào kết hợp làm cỏ, sục bùn để giải phóng bớt khí độc trong đất, nhất là vùng rễ cho cây lúa; Sau khi bón vôi, lân nung chảy hay phân dễ tiêu (không có gốc lưu huỳnh) đến khi cây đã bén rễ, dần phục hồi trở lại thì cần bổ sung các phân bón qua lá. Có thể bón bổ sung thêm phân bón qua lá có hàm lượng các nguyên tố vi lượng cao như Atonik 1.8SL, Humic, K-humate giúp cây phục hồi nhanh, sinh trưởng phát triển tốt Lưu ý: Phun thuốc theo nguyên tắc 4 đúng; Thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng đúng nơi quy định. Không phun thuốc khi sâu, bệnh hại chưa đến ngưỡng phòng trừ.

Trên đây là hướng dẫn chăm sóc và quản lý sâu, bệnh hại giai đoạn đầu đẻ nhánh. Các ông trưởng thôn hướng dẫn, tuyên truyền cho nhân dân thực hiện đạt hiệu quả cao./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Hải